



# สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

## สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 7 - 13 พฤศจิกายน 2555

### กรม.เห็นชอบพาณิชย์ตั้งกลไกตลาดข้าวอาเซียนตั้ง 5 ชาติร่วม

นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอกรม.พิจารณาว่าด้วยเรื่องการจัดตั้งกลไกตลาดความร่วมมือด้านตลาดข้าวอาเซียน และการจัดตั้งเขตพิจารณาพิเศษการค้าข้าว(Rice Trade Zone ) โดยเสนอให้มีการจัดตั้งกลไกความร่วมมือตลาดข้าวอาเซียนในส่วนของประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออก 5 ประเทศได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว พม่า เวียดนาม และไทย ซึ่งการจัดตั้งคณะทำงานศึกษาการจัดตั้งเขตพิเศษค้าข้าวอาเซียนมีความสำคัญและจำเป็นมากในการผลักดันความร่วมมือด้านสินค้าการเกษตร โดยเฉพาะข้าวในกลุ่มประเทศทั้ง 5 สามารถสร้างเสถียรภาพราคาข้าวในตลาดโลก เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารในภูมิภาคอย่างยั่งยืน และเพื่อป้องกันการลักลอบนำข้าวจากประเทศที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทย

โดยกรม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอดังนี้1.แนวทางการจัดตั้งกลไกความมั่นคงร่วมมือตลาดข้าวอาเซียน(ในส่วนของผู้ส่งออก 5 ประเทศ) ซึ่งจะมีการประชุมใน 3 ระดับ คือ การประชุมในระดับรัฐมนตรี การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านข้าวอาเซียน และการประชุมของสมาพันธ์โรงสีและผู้ค้าข้าวอาเซียน โดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการจัดตั้งเพื่อทำการศึกษาวิเคราะห์ จัดทำแนวทาง ข้อเสนอ และมาตรการ โดยเบื้องต้นการศึกษาแนวทางดังกล่าวที่จะศึกษาให้ครอบคลุมถึงประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ตำแหน่งพื้นที่ที่เหมาะสม ระบบกลไกควบคุมข้อกฎหมาย กระบวนการจัดตั้ง และบุคลากร

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

### ไอฟาร์เลี้ยงใช้ 1,500 ร้านค้ากลางลอนดอนประชาสัมพันธ์ข้าวไทย เปิดตลาดใหม่

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ นายไอฟาร์ ไชยประวัติ ประธานผู้แทนการค้าไทย กล่าวถึงการนำคณะผู้ส่งออกข้าวคุณภาพสูงเข้าพบหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมสมาคมโบรกเกอร์ข้าวของประเทศอังกฤษและทวีปยุโรป เพื่อเพิ่มช่องทางในการขยายตลาดข้าวไทยในประเทศอังกฤษและทวีปยุโรป ว่าการเดินทางมาครั้งนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ข้าวคุณภาพสูงของไทย เพื่อขยายตลาดการส่งออกข้าวไทยมายังประเทศอังกฤษ ทวีปยุโรปรวมไปถึงพื้นที่อื่นของโลกที่โบรกเกอร์เหล่านี้ทำธุรกิจอยู่ อาทิ ประเทศแถบแอฟริกาและตะวันออกกลางเนื่องจากประเทศอังกฤษเป็นประเทศศูนย์กลางทางการค้าและทางการเงินของยุโรป จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีการขยายตลาดข้าวคุณภาพสูงของไทยในตลาดที่ประชากรมีกำลังซื้อสูง หลังการสำรวจตลาดข้าวคุณภาพสูงในกรุงลอนดอนพบว่าตลาดข้าวไทยในอังกฤษ และทวีปยุโรปยังสามารถขยายตัวได้อีก ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านร้านอาหารไทยและจีน ที่มีจำนวนมากกว่า 1,500 ร้านค้าในกรุงลอนดอน และหลายร้านที่เป็นผู้ใช้ข้าวหอมมะลิไทยในการประกอบธุรกิจอยู่แล้ว

นายไอฟาร์ กล่าวว่า ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจโลกกำลังประสบภาวะหดตัว และส่งผลกระทบต่อหลายประเทศ ทำให้อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ มีความต้องการซื้อข้าวลดลงกว่า 2 ล้านตันในปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรในประเทศดี ประกอบกับประเทศผู้ค้าข้าวที่เป็นคู่แข่งของไทยอย่างอินเดียและเวียดนาม ใช้กลยุทธ์ทางการตลาด ด้วยการตัดราคาส่งออก ดังนั้นประเทศไทยจึงควรปรับตัว และแข่งขันกับประเทศเหล่านี้ด้วยสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม เพื่อสร้างความแตกต่างทางการตลาด รัฐบาลจึงมีแผนการดำเนินการสร้างตราสินค้าเพื่อให้ชาวโลกได้ตระหนักว่า แม้ข้าวขาว 5 เเปอร์เซ็นต์ของไทย ที่หลายฝ่ายอ้างว่าเป็นสินค้าคู่แข่งกับประเทศผู้ส่งออกข้าวอื่น ๆ อย่าง

เวียดนามนั้น ในข้อเท็จจริงคือข้าวขาว 5 เเปอร์เซ็นต์ของไทย มีคุณภาพที่ดีกว่าข้าวขาว 5 เเปอร์เซ็นต์เวียดนามถึง 25 เเปอร์เซ็นต์

อนึ่ง การเดินทางมายังกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษตั้งแต่วันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2555 ของคณะประธานผู้แทนการค้าไทยในครั้งนี้นับเป็นการเดินทางมาขยายตลาดข้าวเป็นประเทศแรก โดยมีภาคเอกชน และผู้ส่งออกร่วมเดินทางมาด้วยหลายราย ตั้งแต่ ผู้บริหารบริษัท ซีพี อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้บริหารบริษัท เจียแม็งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้บริหารบริษัท ไทยสมาร์ทไลฟ์ จำกัด ผู้บริหารบริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด ผู้บริหารบริษัท ชัยทิพย์ จำกัด ผู้บริหารบริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด และผู้บริหาร บริษัท ยูนิเวอร์แซลไรซ์ จำกัด เป็นต้น หลังจากนั้น ประธานผู้แทนการค้าไทยจะได้หารือร่วมภาคเอกชน ผู้ประกอบการค้าข้าวที่สนใจ เพื่อหาแนวทางในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการรองรับความต้องการเปิดตลาดใหม่ของภาคเอกชนในประเทศขนาดใหญ่ที่มีความต้องการข้าวหอมมะลิมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ฮองกง และประเทศอื่น ๆ ในเอเชียและแอฟริกาในโอกาสต่อไป โดยคาดว่าภายใน 5 ปี ไทยจะขยายการส่งออกข้าวหอมมะลิจากปีละประมาณ 2 ล้านตัน เป็น 2 เท่า คือประมาณ 4 ล้านตัน

นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์และสำนักงานผู้แทนการค้าไทยยังได้จัดงานส่งเสริมร้านอาหารไทยที่มีคุณภาพภายใต้ตราสัญลักษณ์ “Thai Select” พร้อมกับงาน “Thai Rice Week” ขึ้นในเวลาเดียวกัน โดยมีเอกชนผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงของไทยได้นำข้าวหอมมะลิแบรนด์ต่าง ๆ ไปแสดงและจัดจำหน่ายปลีกที่ห้างเทสโก้ เคนนิ่งตัน ในใจกลางเมืองลอนดอนของประเทศอังกฤษในวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2555 ในการนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “Thai Select” และ “Thai Rice Week” ซึ่งจะทำให้สื่อต่างประเทศให้ความสนใจและทำให้ผู้บริโภคชาวตะวันตกที่ไม่ใช่คนเอเชียได้มีโอกาสรู้จักและมีความสนใจบริโภคข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นข้าวที่ดีที่สุดในโลกจากประเทศไทยมากขึ้น

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

## **พาณิชย์ควง 9 ผู้ส่งออกข้าวบุกเมืองผู้ดีบิ๊ยมยอดสั่งซื้อ**

นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 11-15 พ.ย.2555 กรมฯ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ร่วมคณะของผู้แทนการค้าไทย (ทีทีอาร์) เดินทางไปเยือนสหราชอาณาจักร ที่ทีทีอาร์มีกำหนดการทำความร่วมมือกับห้างเทสโก้ โลตัส ของอังกฤษ

ในส่วนของกรมฯ ได้นำผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่จำนวน 9 ราย เช่น บริษัท แคปปิตอล ไรซ์, บริษัท เจียแม็ง, บริษัท ซีพี อินเตอร์เทรด เป็นต้น เพื่อไปโปรโมตข้าวไทยในสหราชอาณาจักร ซึ่งแต่ละปีที่ผ่านมา มีการนำเข้าข้าวไทยประมาณปีละ 6-7 หมื่นตันคาดว่าจากความร่วมมือครั้งนี้จะส่งผลดีที่จะขยายตลาดข้าวในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่ กรมฯ ได้นำคณะนักธุรกิจผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่จากต่างประเทศจำนวน 9 ราย เดินทางไปเจรจาธุรกิจและสั่งซื้อข้าวหอมมะลิไทยในงานมหกรรมข้าวหอมมะลิไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ระหว่างวันที่ 9-10 พ.ย. ที่จังหวัดสุรินทร์

คณะผู้แทนการค้าดังกล่าว เป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่จากไนจีเรีย กานา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และเดนมาร์ก โดยปีที่ผ่านมา ไนจีเรีย มีปริมาณและสัดส่วนนำเข้าจากไทยมากเป็นอันดับ 1 จากสถิติล่าสุดพบว่าในเดือนม.ค.-ก.ย. 2555 ไนจีเรียนำเข้าจากไทยมูลค่า 467.45 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน 14.45% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดของไทย

ที่มา [หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์](#)

## ที่ที่อาร์ เตรียมโรดโชว์ข้าวข้าวในกรุงลอนดอน

นายโอฬาร ไชยประวัติ ประธานผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยว่าในการที่ตนจะได้ร่วมเดินทางไปกับคณะของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 12 - 14 พ.ย.นี้ ผู้แทนการค้าไทย กรมการค้าต่างประเทศ และผู้ส่งออกข้าวไทยจะได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้าวไทยที่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษโดยถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมโรดโชว์ข้าวไทยในต่างประเทศเป็นครั้งแรก ซึ่งจะจัดขึ้นภายใต้ชื่อ "Thai Rice & Thai Select" โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 14 พ.ย. ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

"จากการที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งให้สำนักงานผู้แทนการค้าไทย ไปช่วยส่งเสริมการขายข้าวคุณภาพสูง โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิและข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ในประเทศที่เป็นลูกค้าสำคัญๆ ทางคณะผู้แทนการค้าไทยก็จะเริ่มที่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษเป็นจุดแรก ซึ่งก็โชคดีที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยือนประเทศอังกฤษอย่างเป็นทางการ และจะเดินทางมาทำพิธีเปิดงานการแสดงสินค้าข้าวคุณภาพที่ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ ที่ใหญ่ที่สุดของ อังกฤษ" นายโอฬาร กล่าว

นายโอฬาร กล่าวด้วยว่า ในการเดินทางไปครั้งนี้ นอกจากคณะผู้แทนการค้าไทยและผู้เกี่ยวข้องแล้วยังมี ตัวแทนภาคเอกชนและผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิและหอมมะลิอินทรีย์เดินทางร่วมคณะไปด้วย เพราะวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปครั้งนี้ต้องการที่จะขยายแคว้นผู้บริโภคข้าวไปยังชาติอื่นๆ เช่น ชาวเอเชียที่อาศัยอยู่ในยุโรป นอกเหนือจากชาวเอเชียที่นิยมบริโภคข้าวหอมมะลิคุณภาพจากไทยอยู่แล้ว และในโอกาสนี้จะมีโอกาสพบปะกับ สมาคมโบรกเกอร์ข้าวของประเทศอังกฤษ (London Rice Broker Association) ที่มีตลาดทั้งในยุโรปและแอฟริกา ซึ่ง จะสามารถทำให้เราได้แนะนำผู้ส่งออกข้าวของไทยกับโบรกเกอร์เหล่านี้ เพื่อขยายการส่งออกข้าวหอมมะลิคุณภาพของไทยไปยังยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกาได้มากขึ้น

ทั้งนี้ กำหนดการของคณะผู้แทนการค้าไทย ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศและผู้ส่งออกข้าวไทยที่จะ เดินทางไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้าวไทย ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี เยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ นั้นจะเดินทางถึงเดินทางถึงท่าอากาศยานฮีทโธรว์ ในช่วงค่ำวันที่ 9 พ.ย. จากนั้น วันที่ 10 พ.ย.จะเข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน จากนั้นก็จะเตรียมการจัดงานประชาสัมพันธ์ข้าวไทย วันที่ 12 พ.ย. คณะจะ เยี่ยมชมกิจการของ London Rice Broker Association และพบหารือผู้นำเข้าข้าวไทยในสหราชอาณาจักร จากนั้น วันที่ 13 พ.ย.คณะผู้ส่งออกข้าวไทย เดินทางไปเยี่ยมชม Tesco Online Distribution Centre แล้วในวันที่ 14 พ.ย.จะมีพิธีเปิดกิจกรรม Thai Rice & Thai Select อย่างเป็นทางการ

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## พาณิชย์ชงกรม.ซื้อข้าวเขมร ฟุ้งไม่หวั่นสวมสิทธิ์ช่วยกันเวียดนามทุบราคา

นายอัครพงศ์ ทีปวัชร ประธานกรรมการสำนักบริหารการค้าข้าว กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาโครงการศึกษาการจัดตั้งเขตพิเศษในจังหวัดต่างๆ ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อรับซื้อข้าวเปลือกจากประเทศกัมพูชา เข้ามาสีแปรสภาพและส่งออก ซึ่งจะ ช่วยให้ไทยได้ประโยชน์จากการส่งออกข้าวเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันที่ข้าวส่วนเกินที่กัมพูชาไม่สามารถสีแปรสภาพได้ หมดประมาณ 3 ล้านตัน ไหลเข้าไปยังเวียดนาม ทำให้เวียดนามส่งออกข้าวทุบตลาดในราคาถูก

"ถ้าไทยซื้อข้าวส่วนเกินของกัมพูชา 3 ล้านตันเข้ามาสีแปรสภาพและส่งออกเอง จะได้ประโยชน์ด้านมูลค่า มากกว่าปล่อยให้เวียดนามได้ข้าวส่วนนี้ไป เพราะไทยมีโครงสร้างพื้นฐานในอุตสาหกรรมข้าวดีกว่า ซึ่งไทย อาจจะขายได้ราคาตันละ 500 เหรียญสหรัฐ ขณะที่ปัจจุบันเวียดนามขายตันละ 440 เหรียญสหรัฐ"

ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการโครงการนี้จริง ทุกขั้นตอนจะต้องมีการตรวจสอบและรายงานต่อกระทรวงพาณิชย์ทั้งหมด โดยจะขึ้นทะเบียนทั้งโรงสีในพื้นที่เขตพิเศษ ผู้ส่งออก และควบคุมการนำเข้าข้าวเปลือกจากกัมพูชา

โดยต้องรายงานปริมาณการนำเข้าว่านำเข้าจำนวนเท่าใด สีแปรสภาพแล้วได้เป็นข้าวสารเท่าใด ส่งออกไปขาย  
ประเทศใด ในปริมาณเท่าใด จึงคิดว่าจะไม่เกิดการนำเข้าเข้ามาสวมสิทธิ์โครงการรับจำนำแน่นอน

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ  
(กชช.) ถึงการทำบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับจีนปีละ 5 ล้านตันระยะเวลา 3 ปี  
ว่า ได้หารือกับรัฐบาลจีนมานานแล้ว ไม่ได้รีบร้อนให้ ครม.เห็นชอบ นอกจากนั้น อยู่ระหว่างเจรจากับอีก 2-3  
ประเทศ และน่าจะเซ็นสัญญาซื้อขายในเร็วๆ นี้

ด้านนางวัชรวิ วิกุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การทำเอ็มโอยูกับจีนเป็นการรับประกันว่า ผู้ขาย  
จะสามารถขายข้าวได้ และผู้ซื้อจะได้ข้าวตามที่ต้องการแน่นอน อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่า มีอีกหลายประเทศที่ต้องการ  
ซื้อข้าวจากไทย แม้จะมีราคาสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ไม่ใช่ข้าวในสต็อกรัฐขายไม่ออกเหมือนอย่างที่หลายฝ่ายกล่าวหา  
ส่วนการประชุมกชช.นั้น ที่ประชุมได้สั่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น 2 ชุด เพื่อดูแลเงินทุนหมุนเวียนในโครงการรับจำนำ  
ข้าวเปลือกนาปีปี 55/56 และคณะอนุกรรมการดูแลบริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าว หลังจากได้รับการร้องเรียนว่า ใน  
การรับจำนำโครงการที่ผ่านๆ มา บริษัทเซอร์เวย์อร์บางรายไม่ได้ตรวจสอบคุณภาพข้าวในโครงการรับจำนำตาม  
มาตรฐาน ซึ่งหากมีการตรวจสอบพบจะต้องถูกขึ้นบัญชีดำ และสั่งพักใบอนุญาต 3-6 เดือน”

ด้านนางวิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กชช.มีมติให้กรมการค้าภายในส่งฟ้อง  
ดำเนินคดีกับโรงสีข้าวไตรหิรัญ 2555 ต. กุดชุมพူ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ที่นำข้าวที่เกษตรกรนำมาจำ  
นำไปขายโดยไม่มีใบเบิกสินค้าถึง 2 ครั้งรวม 1,500 ตัน และสั่งให้ออกจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีปี 55/56  
แล้ว สำหรับความคืบหน้าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีปี 55/56 ที่เริ่มจำนำตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.55 นั้น ล่าสุดมีข้าว  
เข้าโครงการแล้ว 1.5 ล้านตันข้าวเปลือก ได้สีแปรสภาพเป็นข้าวสารแล้วทั้งหมด ส่งผลให้มีโกดังกลาง และคลังกลาง  
สำหรับเก็บข้าวในโครงการรับจำนำได้อีก 13.5 ล้านกระสอบ

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวในการเสวนาหัวข้อ “ทิศทางการปฏิรูป  
นโยบายข้าวไทยในอนาคต” ว่า วันนี้ไทยคงไม่ได้เป็นเบอร์ 1 ในด้านการส่งออกข้าว ซึ่งขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าจะบริหาร  
จัดการข้าวกองโตในสต็อกรัฐอย่างไร หากสามารถจัดการได้โดยการขายแบบรัฐต่อรัฐ หรือปล่อยให้เอกชนนำไปขาย  
ในราคาถูก ไทยก็กลับมาเป็นเบอร์ 1 ในการส่งออกข้าวได้แน่ แต่หากไม่มีการปรับนโยบายการรับจำนำภายใน 2-3  
ปี อุตสาหกรรมข้าวไทยจะด้อยลงไป ส่วนนายวลิต เจริญสมบัติ ประธานศูนย์ส่งเสริมและผลิต-พันธุ์ข้าวชุมชน อ.  
เมืองราชบุรี กล่าวว่า นโยบายการอุดหนุนราคาข้าวของทุกรัฐบาล เป็นนโยบายที่ทำลายให้เกษตรกรอ่อนแอลง  
เรื่อยๆ ทำให้มีการทุจริตตั้งแต่รากหญ้า ถ้าการเมืองจริงใจ ไม่หวั่นไหวจะแนเสียง ต้องเลิกออกนโยบายมอมเมา  
เกษตรกร และหันมากำหนดทิศทางข้าวไทยส่งเสริมให้วิถีชีวิตเกษตรกรดีขึ้น

[ที่มา ข้าวไทยรัฐออนไลน์](#)

## **ศาลรธน.ไม่รับคำร้อง 67 ส.ว.ยื่นตีความสัญญาขายข้าวจีทูจี**

ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ หัวหน้าคณะโฆษกศาลรัฐธรรมนูญ แถลงภายหลัง  
การประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่า ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้อง กรณีที่นายนิคม ไร่รัช  
พานิชย์ ประธานวุฒิสภา ส่งคำร้องของส.ว. 67 คน ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190  
วรรค 6 ว่า สัญญาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นหนังสือสัญญา  
ที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 วรรค 2 หรือไม่ เนื่องจากเห็นว่า คำร้องของผู้ร้อง  
ยังไม่ปรากฏหนังสือสัญญา อันเป็นข้อเท็จจริง ในการวินิจฉัยชี้ขาดของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 วรรค 6 ประกอบ  
ข้อกำหนดของศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณา และการทำคำวินิจฉัย พ.ศ.2550 ข้อ 18

“หากศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องไว้พิจารณาได้นั้น กลุ่ม 67 ส.ว. จำเป็นต้องมีการยื่นหนังสือสัญญาเข้ามา  
ประกอบการพิจารณาด้วย แต่ในกรณีนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้พิจารณารับคำร้อง จึงไม่มีอำนาจเรียกเอกสาร หรือ

หนังสือสัญญาได้เอง อีกทั้งในอดีตการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญทุกครั้งว่าด้วยเรื่องสัญญาระหว่างประเทศ ผู้ร้อง จะมีการแนบหนังสือสัญญาเข้ามาให้ศาลรัฐธรรมนูญประกอบการพิจารณาทุกครั้ง ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติรับ หรือไม่รับคำร้องในลักษณะดังกล่าว อาทิ คำแถลงการณ์ไทย-กัมพูชา ฉบับลงวันที่ 18 มิ.ย.51 เป็นหนังสือสัญญาที่ อาจมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของประเทศ ทั้งยังมีผลกระทบต่อความมั่นคง ทางสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง อีกด้วย ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 วรรคสอง หรือไม่"นายพิมล กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า ในกระบวนการตรวจสอบเอกสารศาลรัฐธรรมนูญสามารถที่จะเรียกเอกสารจากผู้ร้อง เพิ่มเติมได้ เหตุใดจึงไม่เรียกหนังสือสัญญาขายข้าว เพื่อนำมาประกอบการพิจารณา นายพิมล กล่าวว่า กระบวนการ นี้ศาลรัฐธรรมนูญ ต้องรับคำร้องดังกล่าวไว้พิจารณาแล้ว จึงจะมีอำนาจเรียกเอกสารมาประกอบการพิจารณา ซึ่งตาม กระบวนการเบื้องต้นผู้ร้องต้องเป็นฝ่ายยื่นเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งหลังจากนั้นหากศาลรับคำร้องจึงจะสามารถ มีอำนาจเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้

ผู้สื่อข่าวถามว่า กลุ่มส.ว.สามารถยื่นคำร้องพร้อมแนบเอกสารสัญญาเข้ามาอีกครั้งได้หรือไม่ นายพิมล กล่าวว่า สามารถทำได้ หากยื่นเข้ามาตามช่องทางที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องด้วย

ผู้สื่อข่าวถามว่าหากผู้ร้องยื่นเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ เท่ากับว่าศาลรัฐธรรมนูญอาจจะรับคำร้อง ไว้พิจารณาใช่หรือไม่ นายพิมล กล่าวว่า เป็นเรื่องของอนาคต ยังไม่สามารถให้คำตอบได้

นายกมล โสทธิโกศา โฆษกศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า นอกจากนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญยังมีมติเอกฉันท์ ไม่รับคำร้อง กรณีที่ประธานรัฐสภาส่งคำร้องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตาม รัฐธรรมนูญมาตรา 91 วรรคหนึ่ง ว่าสมาชิกภาพการเป็น ส.ส. ของนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ สิ้นสุดลงตาม รัฐธรรมนูญมาตรา 106(5) ประกอบมาตรา 102(6) หรือไม่

เนื่องจากนายยงยุทธ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็น ส.ส. ไปเมื่อวันที่ 4 ต.ค.2555 ก่อนที่ประธานสภา ผู้แทนราษฎรได้ยื่นคำร้องมายังศาลรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 29 ต.ค. 55 เท่ากับว่ากระบวนการพิจารณาไม่มีเหตุให้ศาล รัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยสมาชิกภาพการเป็น ส.ส. ของนายยงยุทธ เพราะได้สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 106 (3) จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 91 วรรคหนึ่ง ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้วินิจฉัยได้

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## ขายข้าวตรงส่งออกแล้ว

นายชาญชัย รัชนีพันธ์ นายกิตติมงคลดีสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ไม่ เห็นด้วยในกรณีที่กระทรวงพาณิชย์จะขายข้าวหอมมะลิใหม่ฤดูนาปี 2555/56 ด้วยวิธีพิเศษให้กับสมาชิกสมาคมผู้ ส่งออกข้าวไทยโดยหลังการเจรจาต่อรองราคาแล้วเสร็จจะมอบหมายให้โรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ของรัฐบาลที่จับคู่กับผู้ส่งออกทำการสีแปรสภาพเป็นข้าวสารส่งมอบโดยตรงให้กับผู้ส่งออก แทนวิธีการเดิมที่ต้องสี แปรสภาพและส่งมอบเข้าคลังหรือโกดังกลาง และเปิดประมูลขายภายหลัง

ทั้งนี้จากประเด็นที่เคยปฏิบัติมาในอดีตและที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้ว และได้กันทั้งระบบ อุตสาหกรรมคือ รัฐบาลจะต้องขายข้าวที่แปรสภาพเป็นข้าวสารแล้วให้กับโรงสี โดยผู้ค้าข้าว(หญิง) หรือนายหน้าจะ มาติดต่อซื้อข้าวจากโรงสี เพื่อส่งขายให้กับบริษัทค้าข้าวในประเทศหรือส่งออก แต่การขายด้วยวิธีพิเศษในลักษณะนี้ ไม่เห็นด้วยเพราะเป็นการฆ่าตัดตอนวงจรอุตสาหกรรม และผิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ดังนั้นจึงอยากให้ กระทรวงพาณิชย์พิจารณาทบทวนใหม่

สอดคล้องกับนายสุพจน์ วงศ์จิรัฎฐิติกาล นายสมาคมค้าข้าวไทย (หญิง) กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยที่กระทรวง พาณิชย์จะขายข้าวโดยตรงให้กับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เพราะไม่เกิดการแข่งขัน เป็นการฮั้วราคา และเอื้อ

ประโยชน์ให้กับพ่อค้ากลุ่มหนึ่งเท่านั้น แต่ถ้าหากผ่านหยง จะทำให้พ่อค้าเกิดการแข่งขัน รัฐบาลจะขายข้าวได้ราคาดีกว่า

"การขายในลักษณะแบบนี้พิลึก ประหลาด หยง ไม่มีงานทำเลย หน้าที่หยงก็คือ จัดหาข้าวสารจากโรงสีให้พ่อค้าขายส่ง หยงมีรายได้จากการซื้อขายข้าวในอัตรา 0.75% ของมูลค่าข้าว งานของหยงไม่ได้จบเพียงแค่การตกลงซื้อขายเท่านั้น พวกหยงต้องดูแลให้มีการขนส่งข้าวจากโรงสีไปยังโกดังของพ่อค้าขายส่งในประเทศหรือโกดังของพ่อค้าส่งออกให้ได้ครบถ้วนตามจำนวนน้ำหนักที่ตกลงกันไว้"

นายสุพจน์ กล่าวอีกว่า การอนุมัติขายในลักษณะนี้จะไม่มีการแข่งขันด้านราคา ซึ่งจะมีผลทำให้ราคาข้าวหอมมะลิในตลาดตกต่ำลงทันที ทั้งๆ ที่ฤดูกาลนี้ข้าวหอมมะลิมิโอกาสราคาสูงขึ้น จากปัญหาภัยแล้งคาดผลผลิตจะลดลง 20% จากจำนวนผลผลิตโดยรวม 5 แสนตัน

ด้านแหล่งข่าวในกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงการที่โรงสีกล่าวอ้างว่า การระบายข้าวโดยตรงให้ผู้ส่งออกขัดกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้านั้น ความจริงใช้ได้เฉพาะกับบริษัทเอกชนทั่วไป เพราะบริษัทเอกชนส่วนใหญ่จะนึกถึงผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ขณะที่หน่วยงานรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ จะนึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า ฉะนั้นมาตรการดังกล่าวจึงยกเว้นให้ไม่ครอบคลุม

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า เป็นธรรมดาที่โรงสีจะคัดค้านโดยเฉพาะโรงสีทางกลุ่มภาคกลาง เพราะเป็นการปิดโอกาสที่จะไปรับจำนำข้ามเขตเพื่อเป็นการสกัดข้าวหอมมะลิปลอมปนได้โดยตรง สำหรับการซื้อขายข้าวโดยตรงที่จะเกิดขึ้นมองว่ารัฐบาลได้ประโยชน์ ประหยัดงบประมาณค่าเช่าคลังเก็บข้าว เพราะเมื่อตกลงการซื้อขายโรงสีจะทำการสีแปรสภาพข้าวแล้วส่งมอบให้เอกชนคู่สัญญาทันที

อย่างไรก็ดีในการเสนอซื้อข้าวของสมาคม ในครั้งนี้เพื่อให้แข่งขันได้จะต้องซื้อในราคาตลาด หรือต่ำกว่าเล็กน้อย โดยราคาข้าวหอมมะลิ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ข้าวหอมมะลิ ใหม่ 100% ราคาตันละ 3.10-3.15 หมื่นบาท คาดว่าสมาคมผู้ส่งออกข้าวจะเสนอซื้อในราคาต่ำกว่า 1-2 บาทต่อกิโลกรัม

"ในกรณีที่จะให้ซื้อขายผ่าน หยง หรือ นายหน้านั้น ประเมินว่าคงไม่มีผู้ส่งออกรายใดจะลงไปแข่งขันเรื่องราคา เพราะราคาสูงเกินไป ที่ผ่านมามองเห็นว่าผู้ส่งออกไม่สามารถทำตลาดได้ แต่ถ้าหากกระทรวงพาณิชย์ตัดสินใจล่าช้าเกรงว่าจะเสียตลาดข้าวหอมมะลิไปให้เวียดนามอย่างสิ้นเชิง วิธีนี้จะโปร่งใสเพราะจะเปิดราคา ไม่ใช่ความลับและไม่ได้มีการกีดกันให้รายใดรายหนึ่งได้ข้าวของรัฐบาลไป แต่จะเป็นการทำตลาดร่วมกัน เป็นโครงการทำเพียงระยะสั้น 3 เดือนเท่านั้น"

ขณะที่นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการบริหารสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเสนอซื้อข้าวตรงจากกระทรวงพาณิชย์ว่า ล่าสุดทางสมาคมได้ยื่นเสนอราคาโกดังไลน์ (ราคาขั้นต่ำที่จะเสนอซื้อ) ไปยังกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะอนุกรรมการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์แล้ว เป็นราคาที่สมเหตุสมผลยังไม่ขอเผยในรายละเอียด

อย่างไรก็ดีในขั้นตอนปฏิบัติแต่ละบริษัทจะได้เจรจาต่อรองกับกระทรวงพาณิชย์ในนามนิติบุคคลรายบริษัทอีกครั้งคาดว่าจะมีการเจรจาต่อรองในเร็วๆ นี้ ส่วนกรณีที่สมาคมโรงสีข้าวไทยที่หลายรายได้จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก รวมถึงสมาคมพ่อค้าข้าวไทย(หยง) หากอยากมีส่วนร่วมในการซื้อข้าวโดยตรงจากรัฐบาลก็สามารถเจรจา หรือยื่นหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์ได้ ไม่มีใครกีดกัน ส่วนสมาชิกหลายรายที่ประกอบธุรกิจโรงสี และจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก และเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ส่งออกข้าวฯก็สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยตรงเช่นกัน

"เป้าหมายขอซื้อข้าวตรงจากกระทรวงพาณิชย์ เพื่อได้ข้าวหอมมะลิใหม่คุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาดส่งตรงจากโรงสีถึงมือผู้ส่งออกในคุณภาพไม่ต้องเก็บเข้าคลังกลางของรัฐบาลช่วยประหยัดค่าเช่า ค่าขนส่ง ลูกค้ายิ้มใจได้ของแท้ โดยสมาคมมีแผนจะไปโปรโมตในหลายประเทศ เพื่อดึงตลาดข้าวหอมกลับมาจากที่ผ่านมามีคู่แข่งแย่งตลาดไปมาก โดยจะไปโปรโมตนำร่องที่ฮ่องกง และสิงคโปร์ ตั้งเป้า 3 เดือน (พ.ย.55-ม.ค.56) น่าจะส่งออกได้ประมาณ 5 แสนตัน"

## พณ.ยื่นสัญญาขายข้าวให้จีนมีจริง รอลุ้นข่าวดีขายข้าวอีก 2-3 ปท.เร็ว ๆ นี้

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ(กขช.) ได้หารือถึงการทำบันทึกความเข้าใจ(MOU) ซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ(จีทูจี) กับจีนปีละ 5 ล้านตัน ระยะเวลา 3 ปี ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้หารือกับรัฐบาลจีนมานานแล้ว แต่เพิ่งมีโอกาสเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะลงนามกับรัฐบาลจีน ทั้งนี้ปริมาณข้าวปีละ 5 ล้านตันเป็นข้อเสนอของไทยที่ต้องการให้จีนซื้อข้าวจากไทยเพิ่มขึ้นจากปกติปีละ 300,000 ตัน ส่วนการเจรจาขายข้าวจีทูจีกับประเทศอื่นๆ นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจากับอีก 2-3 ประเทศ คาดว่าจะเซ็นสัญญาซื้อขายระหว่างกันได้เร็วๆ นี้

ก่อนหน้านี้ นายบุญทรง ระบุว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ทำสัญญาซื้อขายข้าวจีทูจีปริมาณ 7.3 ล้านตัน ภายใต้ง 6 สัญญากับ 4 ประเทศ โดยตั้งแต่ต้นปีมีการส่งออกไปแล้วประมาณ 1.4 ล้านตัน เหลือส่งมอบจนถึงสิ้นปีนี้ อีก 300,000-400,000 แสตัน ส่วนปีหน้า รัฐบาลไทยมีภาระต้องส่งมอบข้าวจีทูจีอีกกว่า 5 ล้านตัน และจะมีเงินจากการขายข้าวในสต็อกรัฐบาลส่งคืนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ภายในสิ้นปีหน้าประมาณ 260,000 ล้านบาท โดยขณะนี้ส่งคืนไปแล้วกว่า 40,000 ล้านบาท

ด้านนางวัชรวิ ภูมิภักตยาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การทำ MOU กับจีนเป็นการรับประกันว่าผู้ขายจะสามารถขายข้าวได้ และผู้ซื้อจะได้ข้าวตามที่ต้องการแน่นอน อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่ามีอีกหลายประเทศที่ต้องการซื้อข้าวจากไทย แม้จะมีราคาสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ไม่ใช่ข้าวในสต็อกรัฐบาลไม่ออกเหมือนที่หลายฝ่ายกล่าวหา

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยด้วยว่า ที่ประชุม กขช.ยังได้สั่งตั้งคณะกรรมการขึ้น 2 ชุด เพื่อดูแลเงินทุนหมุนเวียนในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ฤดูแล้งปี 55/56 ให้การใช้เงินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีตนเป็นประธาน และคณะกรรมการดูแลบริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าว หลังจากได้รับการร้องเรียนว่าการรับจำนำโครงการที่ผ่านมา บริษัทเซอร์เวย์บางรายไม่ได้ตรวจสอบคุณภาพข้าวในโครงการรับจำนำให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดจนทำให้ข้าวในสต็อกรัฐบาลมีคุณภาพต่ำ ซึ่งหากตรวจสอบผิดซ้ำอีกจะต้องถูกขึ้นบัญชีดำและถูกสั่งพักใบอนุญาต 3-6 เดือน

ด้านนางวิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กขช.ยังมีมติให้กรมการค้าภายในส่งฟ้องดำเนินคดีกับโรงสีข้าวไตรหิรัญ 2555 ต.กุดชุมพူ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จากกรณีที่น่าข้าวที่เกษตรกรนำมาจำนำไว้ไปขายโดยไม่เปิดสินค้ำถึง 2 ครั้งรวม 1,500 ตัน ขณะเดียวกันได้สั่งให้ออกจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีปี 55/56 แล้ว

สำหรับความคืบหน้าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีปี 55/56 ที่เริ่มจำนำตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.55 พบว่าล่าสุดมีข้าวเข้าโครงการแล้วประมาณ 1.5 ล้านตันข้าวเปลือก เป็นข้าวเปลือกเจ้ามากที่สุด ซึ่งได้สั่งให้สีแปรสภาพเป็นข้าวสารแล้วทั้งหมด ส่งผลให้มีโกดังกลาง และคลังกลางที่ว่างสำหรับเก็บข้าวในโครงการรับจำนำได้อีกประมาณ 13.5 ล้านกระสอบ

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## เสวนาทิศทางปฏิรูปข้าวไทยเน้นแก้ปัญหาด้านน้ำ แข่งขันคุณภาพ-ลดต้นทุน

นางลัดดาวัลย์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กล่าวในการเสวนา "ทิศทางการปฏิรูปนโยบายข้าวไทยในอนาคต"ว่า ในการปฏิรูปนโยบายข้าวควรให้เกษตรกรแข่งขันกันในเรื่องคุณภาพของข้าวมากขึ้น แก้ไขปัญหาระดับต้นน้ำในเรื่องของคุณภาพข้าวที่ปัจจุบันมีข้าวหลายสายพันธุ์ออกมาจำหน่ายมากขึ้น

รวมทั้งการผลักดันเรื่องการลดต้นทุนการปลูกข้าวลง แต่ให้ได้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น เช่น การปลูกข้าวคุณภาพในระบบการเกษตรที่เหมาะสม(GAP), ข้าวที่ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) และข้าวอินทรีย์ ซึ่งใช้สารเคมีในการปลูกข้าวลดลง ทำให้ชาวนาเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยและสารเคมีลดลง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต

ลดลง เพื่อจะทำให้ข้าวที่ผลิตได้มีการรับรองมาตรฐานการผลิต ผลผลิตใช้เพื่อการบริโภค และใช้เป็นวัตถุดิบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่อไปได้ สามารถช่วยให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมกับเสนอแนะการให้รางวัลแก่ชาวนาเมื่อมีการปลูกข้าวคุณภาพดี เพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นตัวอย่างให้ชาวนารายอื่นปฏิบัติตาม

ส่วนในเรื่องของคุณแข่งขันนั้น นางลัดดาวัลย์ มองว่า ไม่ต้องห่วงไหวกับคู่แข่ง เพราะหากขายสินค้าที่มีคุณภาพดีก็จะสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยขอให้เกษตรกรให้ความสำคัญกับปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ดี ซึ่งจะทำให้ชาวนาสามารถดำรงชีพได้ ขณะเดียวกันได้เสนอให้ภาครัฐหาแนวทางเพื่อให้เกษตรกรได้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีไว้ใช้สำหรับการเพาะปลูกอย่างทั่วถึง

นายอัครพงศ์ ทีปวัชระ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการค้าข้าว แนะนำให้ชาวนาปรับความคิดใหม่จากการที่เน้นปริมาณผลผลิต มาเป็นเน้นมูลค่าของผลผลิตแทน ซึ่งมูลค่านั้นจะต้องมาพร้อมกับคุณภาพข้าวที่ดีด้วย ทั้งนี้ในตลาดยุโรปและสหรัฐฯ จะเน้นคุณภาพเป็นสำคัญ

สำหรับในตลาดอาเซียน เห็นว่าผู้ผลิตและผู้ส่งออกข้าวในประเทศควรร่วมมือกันทำให้ประเทศไทยเป็น HUB ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะทำให้ไทยสามารถกำหนดราคาข้าวได้บางส่วน และทำให้ราคาข้าวไทยในตลาดโลกดีขึ้น เพียงแต่ต้องควบคุมคุณภาพควบคู่กันไปด้วย รวมทั้งมีโครงการจัดทำ Zoning ซึ่งขณะนี้ได้พิจารณาพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับประเทศกัมพูชา โดยโครงการนี้จะนำข้าวที่ปลูกในประเทศไทยไปสีแปรสภาพในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อส่งออกต่อไป อย่างไรก็ดี โครงการดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

"ในการทำการตลาดข้าวไทยนั้น ควรให้ความสำคัญกับคุณภาพของข้าวมากที่สุด เพราะตลาดต่างชาติเชื่อเรื่องคุณภาพมากกว่า" นายอัครพงศ์ กล่าว

นายชาญชัย รักรัษนันท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวถึงผลผลิตข้าวหอมมะลิในประเทศไทยที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3.3 ล้านตัน เพราะผลผลิตข้าวหอมมะลิในภาคอีสานปีนี้ลดต่ำลง 20% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากพื้นที่ปลูกลดลง เกษตรกรในภาคอีสานเปลี่ยนไปปลูกพืชอย่างอื่นแทนข้าว อีกทั้งการทำตลาดข้าวกับห้าง Modern Trade ได้ถูกบีบราคาเนื่องจากกลไกตลาด ข้าวถุงที่ขายในห้าง Modern Trade เป็นข้าวหอมมะลิผสม ซึ่งไม่ได้เป็นข้าวหอมมะลิทั้งหมด

ดังนั้น จึงมองว่าการแก้ปัญหาควรมองการปฏิรูปจะอย่างไรให้เกษตรกรอยู่ได้กับระบบตลาดราคาข้าวในปัจจุบัน อีกทั้งควรมีการนำพันธุ์ข้าวจากรัฐบาลมาแจกให้เกษตรกรฟรี รัฐบาลควรมีการผลิตเมล็ดพันธุ์มากขึ้นและนโยบายของรัฐบาลควรมีเป็นนโยบายที่เห็นผลทันทีไม่ว่าจะเป็นโครงการจำนำข้าวหรือประกันราคาข้าว พร้อมกันนี้ภาครัฐควรพัฒนาระบบชลประทานให้ดีขึ้น ควรดูแลเรื่องราคาที่ทำให้เกษตรกรอยู่ได้ และแนะนำว่าการรักษาคุณภาพของข้าวเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

ขณะที่ น.ส.กอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวถึงว่า ปัจจุบันสภาพการแข่งขันนอกประเทศเปลี่ยนไป ประเทศที่เคยนำเข้าข้าวได้หันเพาะปลูกข้าวเพื่อการบริโภคในประเทศแทน ทำให้เกิดผลกระทบต่อส่งออกข้าวของไทย แต่การส่งออกเป็นแค่ภาพปลายน้ำเท่านั้นและควรบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำ พร้อมทั้งแนะนำให้มีการยกระดับข้าวให้เป็นสินค้าพรีเมียม เช่น การปลูกข้าว GAP และข้าว GI เน้นการผลิตข้าวที่ได้มาตรฐาน ความปลอดภัย และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งควรดูแลด้านปัจจัยการผลิตและการใช้ที่ดินให้มีประสิทธิภาพ

ในด้านนโยบายของรัฐบาลนั้นยังไม่มีชัดเจนและขัดแย้งกันเอง เช่น นโยบายที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก จะมีข้อขัดแย้งในด้านราคาที่ต้องสามารถจำหน่ายให้กับผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพควรมีราคาที่สูงตามไปด้วย จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถอยู่รอดได้

ส่วนด้านการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) มองว่าน่าจะเป็นปัญหาระยะยาว ทำให้มีความกดดันมากขึ้นต้องทำความเข้าใจกับเกษตรกร โดยพยายามหลีกเลี่ยงการเข้ามาลงทุนของต่างชาติในพื้นที่ต้นน้ำ พร้อมทั้งเสนอแนะให้รัฐบาลกำหนดทิศทางให้ชัดเจนเกี่ยวกับคุณภาพการผลิตข้าว ทั้งในเรื่องของกฎระเบียบ, การส่งเสริม



การผลิต, กำหนดกรอบเวลาที่แน่นอน และมีเครื่องมือชี้วัดความสำเร็จ โดยให้มีองค์กรหลายภาคส่วนมารับผิดชอบในส่วนนี้ด้วย รวมทั้งนโยบายที่ต้องไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย และควรจัดทำ road map เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม

นายวลิต เจริญสมบัติ ประธานศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี กล่าวว่า นโยบายปฏิรูปข้าวไทยต้องไปพัฒนาตัวเกษตรกรเป็นหลัก ไม่ควรมองว่าไทยเป็นอันดับ 1 ในการผลิตข้าวแล้วจะไม่ให้ความสำคัญกับเกษตรกร แต่ควรรหาแนวทางให้เกษตรกรสามารถยืนอยู่ด้วยตัวเองได้ โดยการให้ความรู้แก่เกษตรกร สร้างผู้นำในการกำหนดทิศทางให้ชัดเจนว่าจะเดินในทางไหนและทำอย่างไรให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้านนโยบายของรัฐนั้น เห็นว่า นโยบายจํานำข้าวหรือประกันราคาข้าวจะทำให้เกษตรกรไทยอ่อนแอ และเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการทุจริตตั้งแต่รากหญ้า ขณะที่นโยบายบัตรเครดิตเกษตรกรยังเกิดช่องโหว่และไม่ได้สร้างการพัฒนาให้กับตัวเกษตรกรเอง ส่วนในเรื่องของ AEC นั้น อยากให้ประเทศไทยเป็นผู้รวบรวมและกำหนดราคาข้าว

พร้อมกันนี้ยังแนะนำให้ภาครัฐลดช่องว่างของการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวที่รัฐบาลถืออยู่ โดยเสนอว่าควรจัดตั้งกองทุนขึ้นเพื่อให้เกษตรกรยืมพันธุ์ข้าวไปเพาะปลูกและนำกลับมาทดแทน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพันธุ์ข้าวเอง และให้เกษตรกรเปลี่ยนแนวคิดโดยหันมาสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนด้วย

**ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)**

## **วงเสวนาข้าวห่วงรับจํานำข้าวเปิดช่องทุจริต-ทำปท.เสียหาย เนหาทางออกก่อนสาย**

นักวิชาการ ผู้ส่งออกข้าว อดีตผู้ว่าฯ ธปท. เห็นพ้องโครงการรับจํานำข้าว ก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี มองรัฐใช้เงินแทรกแซงสูงบิดเบือนราคา ส่งผลหนี้สาธารณะพุ่ง รวมทั้งเปิดช่องให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน เนหาหนทางออกอื่น อาทิ การลดต้นทุนการผลิต

นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวในงานเสวนา "ข้าว ชวนา นักการเมือง และประเทศชาติ ใครได้ใครเสีย"ว่า การระบายข้าวที่ผ่านมารัฐบาลไม่เคยเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริง จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยข้อมูลโดยตรงไปตรงมา เพราะระยะหลังเป็นข่าวร้ายของประเทศไทย เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์พยายามปิดบังข้อมูลมากขึ้น

"เดิมมีการรายงานตัวเลขการจํานำข้าว ขายข้าวทุกวัน แต่เดี๋ยวนี้ปิดบังตัวเลขนี้แล้ว ส่วนตัวเลขการส่งออกเดิมสภาหอการค้ามีหน้าที่ตรวจสอบข้าวที่ส่งออกข้าวที่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิ เพราะข้าวหอมมะลิจะมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์หนึ่งดูแลอยู่ แต่การส่งออกข้าวขาวโดยทั่วไปจะมีคณะกรรมการของสภาหอการค้าเป็นผู้ตรวจสอบ แต่พอวันหนึ่งมีข่าวว่ารัฐบาลไม่มีความสามารถในการส่งออกข้าวจีทูจี เพราะมีตัวเลขที่รายงานชัดเจนโดยสภาหอการค้า รัฐบาลก็ยึดอำนาจนี้กลับคืนไป ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ไม่โปร่งใส"

นอกจากนี้ การรับจํานำข้าวรัฐบาลต้องใช้เงินแทรกแซงสูง และตามพันธสัญญากับองค์การการค้าโลก (WTO) ที่ระบุว่าสามารถใช้เงินแทรกแซงตลาดและบิดเบือนตลาดได้ไม่เกิน 3-4 หมื่นล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ประเด็นสำคัญอีกอย่างคือ รัฐบาลขายข้าวในตลาดโลกในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดโลกหรือไม่ ถ้าขายข้าวในราคาที่ต่ำกว่าราคาในตลาดโลกถือว่าการทุ่มตลาดก็เป็นการผิดกติกาของ WTO อีกเช่นกัน

"เชื่อว่าประเทศสมาชิก WTO คงไม่ถึงขั้นรวมตัวฟ้องไทยทำผิดกติกา เพราะประเทศคู่แข่งของเราไม่ว่าจะเป็นเวียดนาม กัมพูชาล้วนแต่ได้ประโยชน์ ขณะที่ประเทศผู้ซื้อแบบจีทูจีก็จะหาวิธีการเจรจากับเราเพื่อที่จะได้ซื้อข้าวไทยในราคาถูก เพราะรู้ว่ารัฐบาลต้องการขายข้าว เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีประเทศสมาชิก WTO ฟ้องร้องไทยคงไม่มี"

ดีที่สุดคือไม่มีโครงการนี้ แต่รัฐบาลเรียนผู้กรรัฐบาลก็ต้องเรียนแก่ว่ารัฐบาลจะลงจากหลังเสือได้อย่างไร เพราะรัฐบาลได้หาเสียงเอาไว้ ผมว่ารัฐบาลรู้อยู่เต็มอกว่ามีข้อเสียอะไรบ้าง และผมคิดว่ากาลเวลาจะพิสูจน์ว่าข้อเสียของโครงการรับจํานำนี้มีมากกว่าข้อดี แต่ผมกังวลว่ากว่ารัฐบาลจะแก้ได้ มันจะสายเกินไป"นายนิพนธ์ กล่าว

ส่วนแผนการขายข้าวแบบบาร์เตอร์เทรด ด้วยการแลกกับรถไฟของจีนนั้น มองว่าเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายยิ่งกว่าการขายข้าวแลกเงิน เพราะการขายข้าวแลกเงินเราตั้งราคาขายข้าวได้ แต่ถ้าบาร์เตอร์มี 4 ขา ฝั่งผู้ซื้อ 2 ขา ผู้ขาย 2 ขา เช่น ถ้าขายข้าวแลกคอมพิวเตอร์ คนขายก็อยากขายให้เราในราคาแพง ขณะที่เราอยากซื้อคอมพิวเตอร์ราคาถูก เหมือนกันเราอยากขายข้าวให้ราคาแพง แต่ผู้ซื้อก็อยากซื้อข้าวราคาถูก ก็ทำให้มีนายหน้าจากฝั่งไหนขายคอมพิวเตอร์และก็มีนายหน้าขายข้าวจากฝั่งไทย ซึ่งจะทำให้เกิดการปิดบังส่วนต่างราคาเป็นความลับทำให้ไม่รู้ว่าราคาคอมพิวเตอร์และกับราคาข้าวเท่าไร ส่วนต่างตรงนี้จะตกอยู่กับนายหน้าทั้งสองฝ่าย

"การขายบาร์เตอร์เทรดจึงเป็นอะไรที่เลวร้ายที่สุด ไม่ควรทำครับ" นายนิพนธ์ กล่าว

นายนิพนธ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ถ้ารัฐบาลรู้ตัวว่าบริหารและผิดพลาด ต้องหยุด การใช้เงินอย่างเดียวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแล้วไม่ทำอย่างอื่นเลย ถึงเวลาที่ขยายเวลารับจำนำไปเรื่อยๆ มีแต่จะสร้างผลเสียมากกว่าข้อดี โดยเฉพาะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ที่สำคัญเป็นการสนับสนุนโรงสีที่เป็นหัวคะแนนของกลุ่มการเมืองให้เข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ต้นทุนรับจำนำข้าวขาวของไทยอยู่ที่ 800 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ซึ่งปกติต้นทุนข้าวขาวอยู่ที่ 580 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ก็ไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งคือเวียดนามที่ขายข้าวในราคา 450-460 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน อินเดียนและปากีสถานราคา 440 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน และพม่าเริ่มผลิตเพื่อส่งออกในราคา 400 ดอลลาร์ต่อตัน อีกทั้งรัฐบาลมีข้าวในสต็อกมากกว่า 10 ล้านตัน ยังไม่นับรวมข้าวในปีใหม่ที่จะรับจำนำเพิ่มเข้ามาอีก

"ปีหน้ารัฐบาลต้องระบายข้าวแน่นอน เพราะผลผลิตรอบใหม่จะออก รัฐบาลเองก็จะรับจำนำต่อ ของเก่าเก็บไว้ก็จะมีแต่จะเสื่อมคุณภาพ ผู้ซื้อจะมีอำนาจต่อรองมากขึ้น เพราะรู้ว่ารัฐบาลไทยต้องระบายข้าวในสต็อก" นายชูเกียรติ กล่าว

ด้าน ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การรับจำนำข้าวของรัฐบาลนั้นถือว่าช่วยผลักดันให้ราคาสูงขึ้น ชาวนาอาจได้รับประโยชน์บ้าง แต่ตนมีความเป็นห่วงหนี้สาธารณะเพราะที่รัฐบาลรับจำนำข้าวในปีไป 6.95 ล้านตัน รัฐบาลขาดทุน 3.2 หมื่นล้านบาท หนี้สาธารณะอยู่ที่ 42.5% เมื่อรวมกับของใหม่ที่จะรับจำนำ 14.69 ล้านตัน รัฐบาลน่าจะขาดทุน 1.4 แสนล้านบาท ที่น่าเป็นห่วงต่อไปคือรัฐบาลประกาศว่าปีหน้าจะรับจำนำให้ได้ 33 ล้านตัน คาดว่ารัฐบาลน่าจะขาดทุนประมาณ 2.1 แสนล้านบาท

"เมื่อคำนวณตัวเลขต่างๆแล้ว หากยังเดินหน้าโครงการรับจำนำต่อไปในปี 2562 หนี้สาธารณะจะสูงถึง 61% ของจีดีพี จะส่งผลกระทบต่อขนาดดุล และจะกระทบต่อค่าเงินบาทด้วย" ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กล่าว

ขณะที่นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ กล่าวแนะนำให้รัฐบาลช่วยชาวนาไทยลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ชาวนาไทยยืนได้ด้วยตัวเองดีกว่าเอาเงินมาให้เกษตรกรแล้วทำให้ไม่พึ่งพาตัวเอง ทุกวันนี้ชาวนามีหนี้สิน 5 แสนบาท/ครัวเรือน ที่ดินทำนายน้อยลงเรื่อยๆ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นนาเช่า 60% และ 40% เป็นที่ดินของชาวนาเอง ที่เช่าอยู่ก็มีต้นทุนในการเช่าสูงขึ้น เพราะเมื่อมีโครงการรับจำนำชาวนาก็อยากเช่านาเพื่อปลูกข้าวเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการแย่งกันเช่าเจ้าของนาก็ขึ้นราคาเช่า

นอกจากนี้ อยากให้รัฐบาลรณรงค์ใช้สารเคมีฆ่าแมลง และขึ้นภาษีนำเข้าสารเคมี ยาฆ่าแมลง ประเทศไทยมีเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับ 48 ของโลก แต่ก็ยังเป็นประเทศที่มีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงเป็นอันดับ 5 ของโลก

[ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ \(IQ\)](#)

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-8 พ.ย. 2555 มีจำนวน 138,570 ตัน มูลค่า 66.642 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 8 พ.ย. 2555 มีจำนวนรวม 6.622 ล้านตัน มูลค่า 2.943 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 2.2% ขณะที่มูลค่าลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่ส่งออกได้ 6.479 ล้านตัน มูลค่า 3.147 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB)

ทั้งนี้ในช่วง 10 เดือนแรก ผู้ส่งออกได้ทำสัญญาขายข้าวไปแล้วประมาณ 7.65 ล้านตัน โดยคาดว่าใน 2 เดือนสุดท้ายจะมีการส่งออกข้าวประมาณ 1 ล้านตัน โดยในเดือน พ.ย. นี้คาดว่าจะมีการส่งออกประมาณ 646,000 ตัน และคาดว่าในปีนี้จะส่งออกได้ประมาณ 7.5-7.7 ล้านตัน โดยในปีนี้ลูกค้ารายใหญ่ของเวียดนามคือประเทศจีนซึ่งประมาณการว่าจนถึงขณะนี้มีการนำเข้าข้าวจากเวียดนามไปแล้วประมาณ 1.7 ล้านตัน ขณะที่ฮ่องกงก็มีการนำเข้ามากถึง 190,000 ตัน

ทางด้านสถานการณ์ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามอ่อนตัวลงหลังจากที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อน จากข้าวที่เวียดนามได้ทำสัญญาขายข้าวจำนวน 300,000 ตันให้อินโดนีเซีย โดยในช่วงนี้ผู้ซื้อจากจีนยังคงชะลอการสั่งซื้อเพราะราคาข้าวเวียดนามอยู่ในช่วงขาขึ้น ขณะที่ผู้ซื้อจากแอฟริกาได้หันไปซื้อข้าวจากปากีสถานที่ราคาต่ำกว่าเวียดนามอยู่ประมาณ 30-35 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ทั้งนี้ข้าวขาว 5% ราคาลงมาอยู่ที่ระดับ 450-455 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB (Saigon Port) จากระดับ 455-460 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาลงมาอยู่ที่ระดับ 420-425 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB จากระดับ 425- 430 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## พม่า

สหพันธ์ข้าวพม่า (The Myanmar Rice Federation; MRF) คาดว่าจะใช้งบประมาณจำนวนกว่า 17.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการรับซื้อข้าวจากเกษตรกรโดยผ่านการประมูลเพื่อเก็บสต็อกสำรองไว้ โดยจะเริ่มในวันที่ 20 พ.ย. นี้ ทั้งนี้ ข้าวที่จะซื้อจะเป็นข้าวขาว 25% เท่านั้น โดยจะมีการออกหนังสือเชิญผู้สนใจเข้าร่วมผ่านสื่อของรัฐ และภาคเอกชน โดยผู้เข้าร่วมจะเสนอขายข้าวได้สูงสุดเพียง 1,000 ตันต่อรายเท่านั้น

พม่าสามารถผลิตข้าวได้ปีละประมาณ 12 ล้านตัน โดยบริโภคภายในประเทศประมาณ 10 ล้านตัน และส่งออกปีละประมาณ 1 ล้านตัน

สหพันธ์ข้าวพม่าวางแผนที่จะส่งออกข้าวขาว 25% จำนวน 50,000 ตัน ไปยังประเทศในแถบแอฟริกาในเดือน พ.ย. นี้ โดยข้าวที่ส่งออกประมาณ 10,000 ตัน จะเป็นข้าวจากสต็อกปีที่แล้ว ส่วนที่เหลืออีก 40,000 ตัน จะมาจากองค์การเกษตรแห่งพม่า (Myanmar Agricultural Public Corporation)

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินโดนีเซีย

มีรายงานว่า อินโดนีเซียได้ทำสัญญาซื้อข้าวขาว 15% จำนวน 300,000 ตันจาก Vinafood 2 ของเวียดนาม ในราคา 441 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB (471 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF) โดยกำหนดส่งมอบภายในสิ้นปีนี้

สำหรับข้าวลิวกแรกจำนวน 300,000 ตัน ที่อินโดนีเซียซื้อเมื่อเดือนที่แล้ว ในขณะที่คาดว่ามีการรับมอบแล้วประมาณ 120,000 ตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics; BAS) รายงานว่า สต็อกข้าวของประเทศไทย ณ วันที่ 1 ต.ค. มีจำนวน 2 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 58 วัน) ลดลง 27% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีจำนวน 2.74 ล้านตัน

ทั้งนี้ สต็อกข้าวในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 510,000 ตัน ซึ่งสต็อกของ NFA จำนวนดังกล่าวเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 15 วันเท่านั้น (รัฐบาลกำหนดให้ NFA ต้องมีสต็อกเพียงพอสำหรับการบริโภค 30 วัน)

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินเดีย

สถานการณ์ราคาข้าวของอินเดียอยู่ในระดับทรงตัว โดยราคาข้าวเกรดธรรมดาราคาอยู่ในช่วง 385-445 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงนี้อินเดียยังคงประสบปัญหาการส่งมอบล่าช้า โดยที่ท่าเรือ Kakinada มีเรือมารับมอบสินค้าอย่างน้อย 20 ลำ และต้องรออน้อย 3 สัปดาห์จึงจะเริ่มรับมอบสินค้าได้ ซึ่งอาจทำให้อินเดียพลาดโอกาสในการขายข้าวให้อินโดนีเซีย ที่ต้องการให้มีการส่งมอบข้าวภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งการขนส่งสินค้าไปยังอินโดนีเซียต้องใช้เวลาประมาณ 10 วัน

ทางการรายงานว่า นับจนถึงวันที่ 8 พ.ย. รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวในโครงการจัดหาข้าวจากเกษตรกรในปีงบประมาณ 2012/13 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เดือน ต.ค. เป็นต้นมา โดยจัดหาได้แล้วประมาณ 10.07 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 9.4 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกข้าว (Rice stocks in the Central Pool) ณ วันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมามีจำนวน 28.95 ล้านตัน มากกว่าที่รัฐบาลกำหนดสต็อกขั้นต่ำไว้ที่ 7.7 ล้านตันถึง 4 เท่าตัว

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ปากีสถาน

ในขณะที่ราคาข้าวของปากีสถานอ่อนตัวลง โดยข้าว 5% ราคาอยู่ที่ 450 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เพราะในช่วงนี้ผลผลิตข้าวในฤดูใหม่เริ่มออกสู่ตลาด โดยในช่วงนี้ปากีสถานมีคำสั่งซื้อข้าวขาว 5% จากจีนจำนวน 10,000 ตัน กำหนดส่งมอบ ธ.ค. 55 – ก.พ. 56 ทั้งนี้ เมื่อเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา ปากีสถานได้ขายข้าว 5% และ 10% จำนวน 80,000 ตัน ให้จีนไปแล้ว

ขณะเดียวกัน วงการคาดการณ์ว่าในขณะนี้กำลังมีการเจรจาซื้อขายข้าวอีกประมาณ 210,000 ตัน เพื่อส่งมอบภายในปีนี้ นอกจากนี้ยังมีข่าวว่าเทรดเดอร์ค้าข้าวในไทยกำลังมองหาข้าวปากีสถานเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าจากประเทศจีน เพราะราคาข้าวของไทยมีราคาสูงกว่าประเทศอื่นๆ

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อิหร่าน

มีรายงานว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณนี้ (ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.) อิหร่านได้นำเข้าข้าวไปแล้วประมาณ 708,000 ตัน มูลค่ากว่า 681 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นการนำเข้าจากประเทศอินเดีย UAE และปากีสถาน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2555 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2555/56 ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 464.31 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจาก 464.78 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2554/55 เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของอินเดียจะมีเพียง 99 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากปี 2554/55 ที่คาดว่าจะมีผลผลิต 104.3 ล้านตัน ส่วนที่ประเทศจีนนั้น ในปี 2555/56 คาดว่าจะเพิ่มเป็น 143.0 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่เดียวกันก็คาดว่าประเทศบังคลาเทศ ปากีสถาน สหรัฐฯ อียิปต์ อินโดนีเซีย กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และไทย จะมีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น ในปี 2555/56 คาดว่าจะมีผลผลิต 20.5 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 21.05 ล้านตัน ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศญี่ปุ่น บราซิล และพม่า

ทางด้านการบริโภคข้าวนั้น คาดว่าในปี 2555/56 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 467.87 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2554/55 ที่มีจำนวน 457.63 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปีคาดว่าจะลดลงจาก 105.81 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2554/55 เป็น 102.25 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2555/56 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้น คาดว่าสต็อกจะเพิ่มขึ้นเป็น 12.07 ล้านตันข้าวสาร จากประมาณการในปี 2554/55 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 9.77 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2556 จะมีปริมาณ 36.06 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากจำนวน 38.21 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2555 โดยคาดว่าไนจีเรียจะนำเข้าจำนวน 2.25 ล้านตัน ลดลงจากปี 2555 ที่คาดว่านำเข้าถึง 3.2 ล้านตัน ส่วนอินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้าลดลงเหลือ 1.45 ล้านตัน จากที่ในปี 2555 คาดว่ามีการนำเข้า 1.7 ล้านตัน ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน เท่ากับปี 2555 ที่คาดว่านำเข้าประมาณ 1.5 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะมีการนำเข้าจำนวน 1.22 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะมีการนำเข้าจำนวน 1.95 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะมีการนำเข้าจำนวน 1.35 ล้านตัน และมาเลเซียคาดว่าจะมีการนำเข้าจำนวน 1.05 ล้านตัน

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น คาดว่าในปี 2556 ประเทศไทยจะส่งออก 8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่คาดว่าจะส่งออกเพียง 6.5 ล้านตัน ในขณะที่คาดว่าเวียดนามจะส่งออก 7 ล้านตัน ลดลงจากปี 2555 ที่คาดว่าจะมีการส่งออกถึง 7.2 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2556 จะส่งออกได้ 6.5 ล้านตัน ลดลงจากปี 2555 ที่คาดว่าจะส่งออกถึง 10 ล้านตัน ขณะที่คาดว่าปากีสถานจะส่งออก 4 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.4 ล้านตัน ในขณะเดียวกันก็คาดว่าประเทศกัมพูชาจะส่งออก 0.95 ล้านตัน พม่าคาดว่าจะส่งออก 0.6 ล้านตัน อุรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.85 ล้านตัน และบราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.8 ล้านตัน

ที่มา USDA